



ผศ.ดร.พรวิชนี วีระพงษ์ คณบดีคณะกายภาพบำบัด

## คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

# นักกายภาพบำบัด กับความต้องการในตลาดปัจจุบัน



**น**ักกายภาพบำบัด เป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม คุณภาพชีวิต ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูส่วนหนึ่งส่วนใด ของร่างกาย สำหรับผู้ที่มีความผิดปกติอันเนื่องมาจากโรค หรือได้รับบาดเจ็บ และยังสามารถให้การบำบัดทางกายภาพ พัฒนาคความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในการทรงตัว แก้ไขการ เคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ ที่ยังทำหน้าที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งฝึกการใช้อุปกรณ์เสริมหรือเทียมและเครื่องช่วย การเคลื่อนไหวให้แก่ผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

ปัจจุบัน ระบบการให้บริการทางด้านสุขภาพของประเทศได้ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากระบบให้บริการแบบตั้งรับ เปลี่ยนเป็นการให้การดูแลเชิงรุก จากการให้บริการอยู่ใน โรงพยาบาล และสถานพยาบาลต่าง ๆ ไปสู่การให้บริการ ดูแลรักษาอยู่ในชุมชนหรือท้องถิ่น รวมถึงความต้องการการดูแล ในด้านคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาต่าง ๆ และคนกลุ่ม ที่กำลังจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ ได้แก่ผู้สูงอายุ วิชาชีพกายภาพบำบัด จึงเป็นวิชาชีพที่เข้ามาเสริมตรงจุดนี้ได้เป็นอย่างดี

ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการอาชีพนักกายภาพบำบัด ค่อนข้างมาก ทั้งนี้เนื่องจากจำนวนนักกายภาพบำบัดที่ผลิต ออกมานั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของสังคม รวมถึงขาด แรงจูงใจ เพราะอาชีพนักกายภาพบำบัด ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักจึง ทำให้ไม่สามารถขยายจำนวนบุคลากรได้ตามความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ และความต้องการของประเทศได้

เมื่อก่อนการบำบัดรักษามักใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ทางกายภาพ บำบัด ต่อมาได้มีการพัฒนาเทคนิคที่ใช้ทดแทนขึ้นมาเพื่อ ส่งเสริมงานทางด้านกายภาพบำบัดให้มีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งมีการประดิษฐ์เครื่องมือทางกายภาพบำบัดโดยใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ผลการบำบัดรักษาเป็นที่น่าพอใจ ส่งผลให้ ประชาชน ทั่วไปได้รู้จักคำว่ากายภาพบำบัดมากขึ้น และยอมรับว่า นักกายภาพบำบัดมีบทบาทสำคัญต่อวงการแพทย์ในการช่วยให้ ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น งานกายภาพบำบัดเป็นงานที่ช่วย แก่ปัญหาในการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะการเคลื่อนไหวนั้นจะมีปัญหา

จากระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหัวใจและ ระบบหายใจ เป็นวิชาชีพที่ช่วยดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนสูงอายุ

คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นสถาบันแห่งหนึ่งในการผลิตนักกายภาพบำบัดออกมาสู่ ตลาดแรงงานมาเกือบ 20 ปี และเพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม แต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานแห่งวิชาชีพ กายภาพบำบัดด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา บัณฑิตกายภาพบำบัด ให้สามารถประกอบวิชาชีพได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของ พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะและยังสามารถนำความรู้ และทักษะทางกายภาพบำบัด ไปช่วยพัฒนาสังคมในด้าน อื่น ๆ ด้วย คณะกายภาพบำบัดจึงได้จัดโครงการฝึกงานกับผู้ป่วย ในโรงพยาบาลต่าง ๆ ตามกฎของสภากายภาพบำบัดโดยให้ นักศึกษาฝึกงานอย่างน้อย 1,000 ชั่วโมง เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญ เพียงพอในการให้การรักษานักศึกษาผู้ช่วย นอกจากนี้ คณะกายภาพบำบัด ยังได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา สังคม สนับสนุนให้นักศึกษาร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยด้วยการให้บริการสังคม สมดังปณิธานของ มหาวิทยาลัยที่ว่า เรียนรู้เพื่อรับใช้สังคม การทำกิจกรรมต่าง ๆ จะเป็นส่วนที่ช่วยส่งเสริมคุณลักษณะและคุณธรรมของบัณฑิต ซึ่งไม่สามารถสอนได้ในห้องเรียน นอกจากการให้การศึกษา ระดับปริญญาตรีแล้ว คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เฉลิมพระเกียรติ ยังมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพ โดยการ จัดอบรมที่เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความรู้ แก่ นักกายภาพบำบัดทั่วไปเป็นประจำทุกปี เพื่อยกระดับวิชาชีพ กายภาพบำบัดให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ คณะกายภาพบำบัด คาดว่าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดแนวใหม่ ที่ประกอบไปด้วยรายวิชาชีพ และวิชาชีพทางเลือก จะเป็นแนวทางในการพัฒนางาน กายภาพบำบัดจากผู้ป่วย ผู้พิการ ไปสู่ประชาชนทั่วไปมากขึ้น สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน ซึ่งนอกจากจะเป็นการ ขยายโอกาสและความก้าวหน้าของวิชาชีพกายภาพบำบัดแล้ว ยังเป็นการช่วยเหลือสังคมได้อย่างครอบคลุม อันจะส่งผลต่อ การพัฒนาระบบสาธารณสุขไทย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
Email : pr@hcu.ac.th / Website : www.hcu.ac.th